

ด่วนมาก

ที่ วธ ๐๓๐๓/ว ๑๕๘๐



กรมการศาสนา

๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร

เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อศาสนสถานฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์ชุมชนคุณธรรมพลังบวร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบรายงานผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายนำพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) นโยบายประชารัฐ เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้วัดและศาสนสถาน เปิดพื้นที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายนำมิติศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สร้างสันติสุขสยามฉันท์ในทุกพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ นั้น

กรมการศาสนาได้สำรวจศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (เพิ่มเติม) จำนวน ๔๒๔ แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายตามประกาศกรมการศาสนา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณให้ศาสนสถานเครือข่ายมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยขอความร่วมมือท่านมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. อุดหนุนงบประมาณให้ศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อประกาศกรมการศาสนา ศาสนสถานแห่งละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และเป็นค่าใช้จ่ายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ศาสนสถานแห่งละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. รณรงค์ให้ศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓. ประชาสัมพันธ์กรมการศาสนาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือวัดจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่

๔. เข้าร่วม...

๔. เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ชุมชนคุณธรรมพลังบวร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ของศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๕. เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมขอให้จัดส่งสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรูปภาพประกอบ จำนวน ๑ ชุด (๓-๕ แผ่น) และประเมินผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ (e-Project Tracking System) พร้อมทั้งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งโครงการ ขอให้รายงานสรุปผลเป็นเอกสารให้กรรมการศาสนาทราบตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้สรุปผลการดำเนินงานเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป ทั้งนี้ กรรมการศาสนาได้มอบหมายให้นางสาวเรณู รัตนชัยเดชา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๔๘๕ ๒๔๑๙ และนายสุริยงค์ สุวรรณภักดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๖๐ ๒๒๑๑ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการจะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)

อธิบดีกรมการศาสนา

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ draculture58@gmail.com

ที่ วธ ๐๓๐๓.๔/

ลงวันที่

เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
(เพิ่มเติม)

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท	ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร	
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	